
sþ. 135. Fyrirspurnir. [108. mál]
I. Til viðskiptaráðherra um kreditkort.

Frá Kjartani Jóhannssyni.

Hvað er fyrirhugað um löggjöf og reglugerðarsetningu varðandi útgáfu og
notkun svonefndra kreditkorta ?

II. Til landbúnaðarráðherra um eflingu kalrannsókna.

Frá Birni Dagbjartssyni.

Hvað líður framkvæmd þingsályktunar frá 27. apríl 1982 um eflingu kal-
rannsókna?


